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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2568 
ของ 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลาและสถานที่ 

ประชุมเมื่อวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพียง
รูปแบบเดียว ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งผ่านเกณฑ์การรับรองระบบควบคมุการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จากส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

กรรมการ 
1. นางมาลรัีตน์ ปลืม้จิตรชม ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
5. นพ.มณเฑียร ศิริสนุทรลกัษณ์ กรรมการ 
6. รศ.อรุณี วิริยะจิตรา  กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานกุารบริษัท 

กรรมการลาประชมุ 
1. ดร.ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

รวมจ านวนกรรมการเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  6 ทา่นจากทัง้หมด 7 ทา่น คิดเป็น 85.71% ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
โดยบริษัทมีคณะกรรมการชดุยอ่ย 2 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร 
 
ผู้บริหาร 
1. นางอภิญญา อฬุมุปานนท์         ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
1. นายกฤติน พลกรรณ์  บริษัท เจทีเจบี อินเตอร์เนชัน่แนล ลอว์เยอร์ส จ ากดั 

ผู้สอบบัญช ี
1. นางสาวสนุนัทา ค าสขุ   บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
 
เลขานุการที่ประชุม 
1. รศ. อรุณี วิริยะจิตรา เลขานกุารท่ีประชมุ
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บริษัทได้จัดให้มีผู้ท าหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระจากภายนอก ได้แก่ นายกฤติน พลกรรณ์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก
บริษัท เจทีเจบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จ ากัด ท าหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้เป็นพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี  ้

จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหน้าที่ให้ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการถามค าถามในที่ประชุม 
การออกเสียงลงคะแนน  การนบัคะแนนเสียง และเป็นผู้ด าเนินการประชุมต่อไป โดยเลขานกุารบริษัทได้เรียนชีแ้จงให้   
ผู้ ถือหุ้นรับทราบว่าการประชุมในครัง้นี ้ บริษัทจะมีการด าเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึง
ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดท ารายงานการประชุม          
การบริหารจดัการการประชมุ และได้ชีแ้จงรายละเอียดตา่งๆ ในข้อก าหนดเก่ียวกบัการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุ ผู้ ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับ
มอบฉนัทะ โดยถือวา่ 1 หุ้นเทา่กบั 1 เสยีง 

 ผู้ ถือหุ้น 1 ทา่น มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ 
เว้นแตผู่้ ถือหุ้นท่ีเป็น Custodian ที่สามารถแบง่แยกการออกเสยีงลงคะแนนได้ 

 ส าหรับวาระท่ี 5 เก่ียวกบัการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล 
เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เก่ียวข้อง
กับวาระนัน้ๆ ผ่านข้อความ โดยเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนัน้กดปุ่ ม “ค าถาม” 
พิมพ์ข้อความที่ต้องการซกัถาม และกดปุ่ ม “สง่ค าถาม” อย่างไรก็ดี หากมีค าถามที่ถกูสง่เข้ามาในระบบเป็น
จ านวนมาก หรือหากค าถามไมเ่ก่ียวข้องกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือก
ค าถามตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะรวบรวมค าถามอื่นๆของทา่นน าไปตอบในรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น
ตอ่ไป 

 ส าหรับวิธีการในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนัน้กดปุ่ ม “ลงคะแนน” 
ระบบจะแสดงช่องส าหรับการออกเสยีงลงคะแนน ทัง้หมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสยีง  

              หากต้องการเปลีย่นแปลงการลงคะแนน ให้กดปุ่ ม "ยกเลกิการลงคะแนน" และท าการลงคะแนนใหม ่

ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ ถือหุ้น “เห็นด้วย” 
กับวาระนัน้ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนใน
วาระนัน้ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสยีงเป็นเวลา 1 นาที  
 

กรณีผู้ เข้าร่วมประชมุรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศพัท์เดียวกนัในการยืนยนั
ตวัตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายช่ือผู้มอบฉนัทะให้ในบญัชีผู้ ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและ
เบอร์โทรศพัท์ในการยืนยนัตวัตนตา่งกนั ระบบจะไมร่วมรายช่ือผู้มอบฉนัทะ แตจ่ะเป็นการใช้งานแยกบญัชีผู้ ใช้ 
หากต้องการเข้าใช้งานบญัชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมน ู“บญัชีผู้ ใช้” และกดที่ปุ่ ม “เปลี่ยนบญัชี” เพื่อเข้าใช้งานใน
บญัชีของมอบฉนัทะรายอื่นๆ โดยการเปลีย่นบญัชี ระบบจะไมน่ าคะแนนเสยีงออกจากฐานการประชมุ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท าการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของ    
ผู้ ถือหุ้นจะไมถ่กูนบัเป็นองค์ประชมุในวาระดงักลา่ว และคะแนนเสยีงจะ ไม่ถูกน ามานบัคะแนนในวาระที่เหลือ
ทนัที อยา่งไรก็ตามการออกจากองค์ประชมุในวาระใดวาระหนึง่ จะไมเ่ป็นการตดัสทิธิของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะในการกลบัเข้าร่วมประชมุ และลงคะแนนเสยีงในวาระท่ียงัไมไ่ด้ด าเนินการในระบบ 
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 การนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนน
เสยีงทัง้หมด และคะแนนเสยีงสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย   

 คะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติ นอกเหนือจากวาระที่ 2 และ 6 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

           วาระท่ี 2 เป็นเร่ืองรายงานเพื่อทราบจึงไมต้่องมีการลงมติ  
วาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ    
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท และมีส่วนได้เสียในวาระนี ้จะไม่มีสิทธิ
ลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

 กรณีผู้ ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตาม
ค าแนะน าที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อ
เจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศพัท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ 

 หากเกิดกรณีระบบขดัข้องระหวา่งการประชมุ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับอีเมล์ เพื่อกลบัเข้าสูก่ารประชุมผ่านระบบส ารอง
ตอ่ไป 
จากนัน้ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในการประชุมครัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า

ร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์         
พ.ศ. 2535 เป็นวนัท่ี 13 มีนาคม 2568 ซึง่ปรากฏวา่บริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้ 3,353 ราย 

ขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ดงันี ้ ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน     
11 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 398,337,821 หุ้น และด้วยการมอบฉนัทะจ านวน 35 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 17,122,392 หุ้น 
รวมจ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 46 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 415,460,213 หุ้น จากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 600 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.2433 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท จึงเปิดประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2567 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2567 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2567 และบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.apco.co.th) ตัง้แต่วนัที่ 2 พฤษภาคม  
2567 รวมทัง้ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านพิจารณารับรองพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ในครัง้นีแ้ล้ว ซึ่งบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ท าการแก้ไขรายงานการประชุม
ดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม ่ 

เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2567 ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มติ รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2567 ตามที่
ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมีผลการนับ
คะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
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ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 416,726,813 หุ้น 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 416,725,313 99.9996 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 
(3) งดออกเสยีง 1,500 0.0004 
(4) บตัรเสยี - 0.0000 
 รวมจ านวนเสียง 416,726,813 100.0000 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2567 พร้อมทัง้รายละเอียดต่างๆ ตามรายการที่กฎหมายก าหนด ตามรายละเอียดในรายงาน
ประจ าปี 2567 ซึง่จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2568 ในรูปแบบ QR Code และ
มอบหมายให้คณุอภิญญา อฬุมุปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผู้ รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ มีสาระส าคญัดงันี ้

รายการ (หน่วย : บาท ) งบการเงนิเฉพาะกิจการ  เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

 
ปี 2567 ปี 2566 (ร้อยละ) 

  สนิทรัพย์รวม 631,575,702  701,127,559  (9.92) 
  หนีส้นิรวม 75,717,321  91,857,540  (17.57) 
  สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 555,858,381  609,270,019  (8.77) 
  รายได้จากการขาย 206,328,882  287,658,720  (28.27) 
  รายได้ทางการเงิน 17,228,329 18,414,275 (6.44) 
  รายได้อื่น 3,339,419 1,089,908 206.39 
  ก าไรจากกิจกรรมการด าเนินงาน 50,589,987  113,761,650  (55.53) 
  ก าไรส าหรับปี 54,171,857 106,792,565  (49.27) 
  ก าไรตอ่หุ้น 0.0900  0.1780  (49.44) 

 
ส าหรับเร่ืองการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report หน้าที่ 110 ที่จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้จดัให้มีการทบทวนนโยบายดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี รวมถึงสนบัสนนุการให้ความรู้และทบทวนความเข้าใจใน
นโยบายให้แก่พนกังานของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทยงัไมพ่บเร่ืองร้องเรียนการกระท าทจุริตและคอร์รัปชนัจนถึงปัจจบุนั 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ 

เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใดเพิ่มเติม ท่ีประชมุจึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผา่นมา 

วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2567 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2567 ซึง่ได้รับ
การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรอง
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โดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2568 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และมอบหมายให้คุณอภิญญา อุฬุมปานนท์ ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ รายงาน
สาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

(หนว่ย: บาท) 

                           

รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้จดัส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ QR-Code ในแบบฟอร์มหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่  

 นายนครชยั เกตุย้อย  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในรายงานประจ าปีหวัข้อสินค้าคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 
2567 พบว่ามีการเพิ่มขึน้ของสินค้าส าเร็จรูป จ านวน 6.28 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการผลิตสินค้าเพื่อเตรียมสง่ขายไป
ตา่งประเทศ ขอสอบถามว่า จนถึงวนันี ้บริษัทมีการจดัการกบัสินค้ารอสง่มอบสว่นนีอ้ย่างไรบ้าง ยงัมีคณุภาพขายได้ถึง
เมื่อไร  

ศ. ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า ผลิตภณัฑ์มีอายุ 3 ปี และผลิตไว้ป้องกัน     
การผลติไมท่นั กรณีที่มีการสัง่สนิค้าเข้ามามาก  

เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2567 ดงักลา่ว ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มติ อนุมตัิงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและ
รับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมคณะกรรมการแล้ว ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ    
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและ     
โดยการรับมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 49 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 416,802,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.47 ของหุ้น 
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
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ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้ นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 416,802,813 หุ้ น โดยมีผลการ           
นบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 416,445,613 99.9143 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 
(3) งดออกเสยีง 357,200 0.0857 
(4) บตัรเสยี - 0.0000 

 
รวมจ านวนเสียง   416,802,813 100.0000 

วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2567 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีก าไรสทุธิตาม
งบการเงินรวมเป็นเงินจ านวน 54,710,895 บาท (-ห้าสบิสีล้่านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน-) และตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจ านวน 54,171,857 บาท (-ห้าสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพนัแปดร้อยห้าสิบเจ็ด 
บาทถ้วน-)  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบคุคลและจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีไว้เป็นทนุส ารองจ านวนร้อยละ
สิบของทนุจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว จึงไม่ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2567 ไว้เป็นทนุส ารอง
ของบริษัทเพิ่มเติมอีก    

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2567 จากก าไรสทุธิและก าไรสะสม ในอตัราหุ้นละ 0.092 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 55,200,000 บาท      
(-ห้าสบิห้าล้านสองแสนบาทถ้วน-) คิดเป็นร้อยละ 101.90 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสงูกว่านโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท   

โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที่ 29 เมษายน 2568 และก าหนด
วนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2568 ซึง่สามารถเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ปี 2567 กบัปีที่ผา่นมาได้ดงันี ้

รายการ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ปี 2567 (ที่เสนอ)  ปี 2566 

1. ก าไรสทุธิ (บาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ) 54,171,857 106,792,565 
2. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 
0.092 

600,000,000 
0.18 

600,000,000 
3. อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 101.90 101.06 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่  
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เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด เพิ่มเติม  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับ                   
ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2567 ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มติ  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2567 จากก าไรสุทธิและก าไรสะสม     
ในอตัราหุ้นละ 0.092 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 55,200,000 บาท (-ห้าสิบห้าล้านสองแสน
บาทถ้วน-) ดงัรายละเอียดที่ได้เสนอในที่ประชมุทกุประการ 

โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที่ 29 เมษายน 2568 และก าหนด
วนัจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 13 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและ  
โดยการรับมอบฉันทะจ านวนทัง้สิน้ 49 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  416,802,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.47 ของ
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 416,802,813 หุ้น โดยมีผลการ           
นบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 416,801,313 99.9996 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 
(3) งดออกเสยีง 1,500 0.0004 
(4) บตัรเสยี - 0.0000 

 
รวมจ านวนเสียง   416,802,813 100.0000 

วาระท่ี 5     พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งมีจ านวน      
2 ทา่น จากจ านวนทัง้สิน้ 7 ทา่น คิดเป็นอตัราสว่น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ได้แก่  

 1)  ศ. ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา         ด ารงต าแหนง่กรรมการ  
 2)  ดร.ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์         ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

ศ. ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา ออกจากห้องประชมุ เพื่อความโปร่งใสในการด าเนินการประชมุ  

                      ประธานฯ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าในการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตาม
วาระ กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งตามเดิมได้อีก และเพื่อ         
การปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า  ระหว่างวันที่               
27 กันยายน 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567  โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพย์ซึง่เมื่อครบก าหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้
ให้เป็นกรรมการของบริษัท  
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ที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรอง
กรรมการเป็นรายบคุคลอย่างรอบคอบและระมดัระวงัตามเกณฑ์คุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน
ด้านต่างๆ รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่แล้วเห็นว่า กรรมการบริษัททัง้สองท่านได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ
ระมดัระวงั มีความตัง้ใจในการปฏิบตัิหน้าที่อย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทและผู้ ถือหุ้น ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงสมควรแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 

และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มี
ค าถามอื่นใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตาม
วาระ ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงันี ้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ส าหรับการเลอืกตัง้ ศ. ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน ส าหรับการเลอืกตัง้ ดร.ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ในขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการรับมอบ
ฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 49 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 416,802,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.47 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท 

โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนีด้้วยคะแนนเสยีงในแตล่ะรายดงันี ้ 

1.  ศ. ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา 
มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 416,802,813 หุ้น 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 416,802,813 100.0000 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 
(3) งดออกเสยีง - 0.0000 
(4) บตัรเสยี - 0.0000 
 รวมจ านวนเสียง 416,802,813 100.0000 

2.  ดร.ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ 
มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 416,802,813 หุ้น 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 416,801,313 99.9996 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 
(3) งดออกเสยีง 1,500 0.0004 
(4) บตัรเสยี - 0.0000 
 รวมจ านวนเสียง 416,802,813 100.0000 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2568 

 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2568 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2568 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ การเติบโตทางผลก าไรของ
บริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2568 ตามรายละเอียด
ดงันี ้

 เสนอคา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของกรรมการประจ าปี 2568 เทา่กบัปี 2567 ดงันี ้

ค่าตอบแทนเบีย้ประชุม 
ปี 2568 (ที่เสนอ) 
(บาทต่อคน) 

ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา) 
(บาทต่อคน) 

เบีย้ประชุมของกรรมการบริษัท ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 
- ประธานกรรมการ 25,000 25,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 
เบีย้ประชุมของกรรมการตรวจสอบ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 
- กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 
เบีย้ประชุมของกรรมการบริหาร  ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

- กรรมการบริหาร 15,000 15,000 

ทัง้นี ้กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานจะไม่ได้รับเบีย้ประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูป
เงินเดือนแล้ว 

 เสนอคา่ตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนสัประจ าปี 2568 เทา่กบัปี 2567 ดงันี ้

 ปี 2568 (ที่เสนอ) ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา) 

อตัราโบนสั  
(ร้อยละของรายได้จากการขายของปีก่อน) 0.175 0.175 

กรรมการท่ีจะได้รับการจดัสรร 
(แบง่เฉลีย่ตามจ านวนกรรมการ) 

กรรมการบริษัทท่ีไมไ่ด้รับ
คา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน 

กรรมการบริษัทท่ีไมไ่ด้รับ
คา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน 

 เสนอคา่ตอบแทนอื่นของกรรมการ     

 ปี 2568 (ที่เสนอ) ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา) 

คา่ตอบแทนอื่น -ไมม่ี- -ไมม่ี- 

   
  ทัง้นี ้คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของกรรมการบริษัท กรรมการชดุยอ่ย และคา่ตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนสั 

ดงักลา่วข้างต้น รวมเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1.5 ล้านบาท (-หนึง่ล้านห้าแสนบาทถ้วน-)  

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม ่ 

เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมได้พิจารณา
และมีมติ ดงันี ้
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มติ อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และโบนสักรรมการส าหรับปี 2568 ตามที่
ประธานฯ เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุ  

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดย
การรับมอบฉันทะจ านวนทัง้สิน้ 49 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 416,802,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.47 ของหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 416,802,708 หุ้ น โดยมีผลการนับ
คะแนนในวาระนี ้ดงันี ้ 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 416,801,208 99.9996 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 
(3) งดออกเสยีง 1,500 0.0004 
(4) บตัรเสยี - 0.0000 
 รวมจ านวนเสียง 416,802,708 100.0000 

โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลกัษณ์ และนพ.มณเฑียร ศิริสุนทรลกัษณ์ ผู้มีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทน
กรรมการไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระนี ้  

 

วาระท่ี 7   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2568 

 ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบั
ของบริษัทที่ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีซึ่งส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นประจ าทกุปี ดงันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ
จึงได้คดัเลือกผู้สอบบญัชีประจ าปี 2568 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แตง่ตัง้ 
                              รายนาม                             เลขที่ใบอนญุาต               ปีที่สอบบญัชีให้บริษัท 
 1)   นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก  4334  2557 – 2559, 2562 – 2563      และ/หรือ 
 2)   นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทกุข์      9211                -       และ/หรือ 
 3)   นางสาวภคมน เลาหอารีดิลก            11499                            -  
จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์  จ ากดั  ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2568  เนื่องจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั เป็นบริษัทที่น่าเช่ือถือ 
และผู้สอบบญัชีของบริษัทปฏิบตัิหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ ถือหุ้น  
รายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท โดยบริษัทจะจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากบคุคลผู้ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีรายใดปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบ
หรือสอบทานงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ   
ตลาดทนุ  

ส าหรับค่าสอบบญัชีประจ าปี 2568 ตามข้อเสนอบริการสอบบญัชี ซึ่งรวมถึงค่าสอบทานงบการเงินราย   
ไตรมาสที่ผู้สอบบญัชีเสนอมาเป็นจ านวนเงิน 1.3 ล้านบาท (-หนึง่ล้านสามแสนบาทถ้วน-) เทา่กบัปี 2567 มีรายละเอียดดงันี ้
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             รายการ 
จ านวนเงนิ (บาท) 

ปี 2568 (ที่เสนอ) ปี 2567 

1. คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 
- คา่สอบบญัชี  
- คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 
- คา่สอบทานงบการเงินบริษัทรวม  

 
930,000 
330,000 
40,000 

 
930,000 
330,000 
40,000 

2.  คา่บริการอื่นๆ - - 
รวมทัง้หมด 1,300,000 1,300,000 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้ สอบบัญชีทัง้สามท่าน กล่าวคือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก        
นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทกุข์ และ นางสาวภคมน เลาหอารีดิลก ไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะ
สอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ 

เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี    
รับอนญุาตประจ าปี 2568 ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติดงันี ้

   มติ  อนุมตัิแต่งตัง้นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 และ/หรือ นางสาว    
ชมาภรณ์ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9211 และ/หรือ นางสาวภคมน เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 11499 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากกลต. เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจ าปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2568 เป็นเงินจ านวน 1.3 ล้านบาท             
(-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน  

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการ
รับมอบฉันทะจ านวนทัง้สิน้ 49 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 416,802,813 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 69.47 ของจ านวนหุ้ น           
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

 โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน รวมทัง้สิน้ 416,802,813 หุ้น 

 ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 416,801,313 99.9996 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 
(3) งดออกเสยีง 1,500 0.0004 
(4) บตัรเสยี - 0.0000 
 รวมจ านวนเสียง 416,802,813 100.0000 

               ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม ่ 
 



 

หน้า 13 ของ 14  

 นายสิทธิศกัดิ์ ปยุอ๊อก ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่า รายได้ที่ลดลงเกิดจากช่องทางการจ าหน่าย เช่น ทางออนไลน์   
ที่ไมก่ว้างขวางพอหรือไม ่ปัจจบุนัยงัไมเ่ห็นช่องทางการขายออนไลน์เป็นทางการเลย 

ศ. ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า รายได้ที่ลดลงเกิดจากภาวะเศรษฐกิจซึ่งเกิดขึน้
ทัว่ประเทศ  APCO ยงัดีกวา่ที่อื่นที่ไมป่ระสบภาวะขาดทนุ 

 

 นายนครชยั เกตยุ้อย  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่  
1) ปัจจุบนัผลิตภณัฑ์แชมป์เปียนที่มียอดขายสงูสดุ 3 อนัดบัแรก (Top 3) ของ APCO คืออะไร แต่ละตวั

ยอดขายเทา่ไหร่ คิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวม  

ศ. ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า ผลิตภณัฑ์อนัดบั 1 คือ ผลิตภณัฑ์ส าหรับผู้ ป่วย
มะเร็ง  อนัดบั 2 คือผลติภณัฑ์วฒันชีวา และอนัดบั 3 คือผลติภณัฑ์ส าหรับผู้ ป่วย HIV  

2) ยอดขายผลิตภณัฑ์ผ่านทาง Tik Tok ส าหรับผลิตภณัฑ์ Cancino, MylifeT, Super Hi-Sol  เป็นอย่างไร
บ้าง สามารถสร้างยอดขายได้ประมาณเดือนละก่ีบาท 

ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า ช่องทางการขาย TikTok เป็นช่องทางที่เพิ่งจะ
เร่ิมและพยายามท าอยู ่

3) ยอดขายผลิตภณัฑ์ให้นกัท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาแข่งขนัเกมส์ในประเทศไทย ซึ่งบริษัทให้ข้อมูลไว้ประมาณ 
2,000 คนต่อเดือน จะซือ้ผลิตภณัฑ์ Cancino, Mylife100Plus, MMM, น า้มงัคุด ถึงวนันี ้เป็นอย่างไรบ้าง มียอด
รายได้สะสมประมาณเทา่ไร  

ศ. ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า โครงการนีต้ัง้ขึน้เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งผู้จดัได้พยายาม
ขออนุญาต แต่การขออนุญาตต้องใช้เวลา ท าให้โครงการชะลอมาเร่ือยๆ แต่ปัจจุบันได้รับการอนุมัติแล้ว คาดว่า
นกัทอ่งเที่ยวชดุแรกประมาณ 500-2,000 คน จะเร่ิมเข้ามาประมาณ 30 กรกฎาคม 2568 นี ้ 

4) ขอให้ช่วย Update โครงการจดัการแขง่ขนั Quickest ByeBye HIV ซึง่มีผู้ เข้าแขง่ขนัจ านวน 13 คนสิน้สดุ
โครงการในวนัท่ี 20 เมษายน 2568 ที่ผา่นมา ปัจจบุนัผลการแขง่ขนัเป็นอยา่งไรบ้าง  

ศ. ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า เนื่องจากเป็นโครงการนีเ้ป็นโครงการที่ให้
ผลิตภณัฑ์ใช้ฟรี ซึ่งจากการติดตามพบว่า ผู้ เข้าร่วมไม่ได้มีการใช้อย่างต่อเนื่อง ท าให้ต้องหยุดโครงการไปก่อน  แต่ใน
สว่นประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ ได้มีการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 2 ฉบบัในเดือนนี ้เพื่อประกาศว่าผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์
สามารถ ByeBye HIV ตรวจไมพ่บเชือ้ และสามารถหยดุใช้ผลติภณัฑ์ได้ถึง 10 ปี แล้ว 

5) ในปี 2567 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาและสง่เสริมการขาย 33.12 ล้านบาท จากการติดตามพบว่าใน 
2 ปีมานี ้บริษัทมีการซือ้สื่อประชาสมัพนัธ์ทางออนไลน์ และออกโทรทศัน์รายการบ่ายนีม้ีค าตอบเป็นหลกั ขอถามว่า 
บริษัทคิดวา่มีความคุ้มคา่หรือไม ่และบริษัทมีแนวทางจะเพิ่มเติมช่องทางอื่นบ้างหรือไม ่เช่น ผา่นช่องทางสือ่,รายการที่มี
ช่ือเสยีงช่องทีวีอื่นๆ เป็นต้น 

ศ. ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า รายการบ่ายนีม้ีค าตอบเป็นรายการที่บริษัท
สามารถบรรยายถึงคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ของบริษัทได้ แตกต่างจากช่องอื่นๆ  รายได้จากช่องทางนีแ้ม้จะไม่มาก  
แต่เป็นช่องทางที่ผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวและสร้างรายได้ได้อย่าง                
มีประสิทธิภาพ  ส่วนช่องทาง YouTube และ Facebook ไม่ได้รับการตอบรับมากนัก แต่บริษัทยังต้องท าต่อไป 
เนื่องจากมีผู้ ใช้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน  สิ่งที่บริษัทพยายามท าตอนนี ้คือ การเพิ่มระดับคุณภาพสินค้า และยกระดับ
วิชาการให้เป็นอนัดบั 1 เพื่อรอตลาดฟืน้ตวั  สว่นเร่ืองตลาดไนจีเรีย ได้มีการน าสนิค้าไปขึน้ทะเบียนที่ไนจีเรีย แต่จนบดันี ้
ยงัไม่มีการอนมุตัิ จึงได้เปิดโอกาสให้บริษัทอื่นเข้ามา ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อผลิตสินค้าขายทัว่ทวีปแอฟริกา
ทัง้หมด 11 ผลติภณัฑ์ คาดวา่จะเซ็นสญัญาในเดือนมิถนุายนนี ้  



 

หน้า 14 ของ 14  

 

 นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ 

1) ขอทราบความคืบหน้าเร่ืองนักท่องเทียวจีนซือ้สินค้าจากบริษัท เดือนละ 2,000 คนๆ ละ 6,500 บาท        
เร่ิมเดือนเมษายน 

2) ขอทราบความคืบหน้าของผู้ เซ็นสญัญาตวัแทนจ าหน่ายสินค้า HIV ในไนจีเรียเจ้าแรกที่จะมาเยี่ยมบริษัท
ต้นเดือนเมษายนนี ้

3) ขอทราบความคืบหน้าของผู้ แจ้งความประสงค์เป็นตัวแทนจ าหน่ายในไนจีเรียเจ้าใหม่ จ านวนสินค้า        
11 รายการ 

4) อยากทราบแผนการตลาดในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นยอดขาย เช่น โปรแกรม ซือ้ 5 แถม 1 เป็นต้น 

ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า ค าถามข้อ 1-3 ได้ตอบไปก่อนหน้านีแ้ล้ว ส าหรับ
แผนการตลาดในประเทศ ประเภท 5 แถม 1 บริษัทเห็นว่าไม่ควรจะท าแล้ว และได้ปรับมาเป็นช่องทาง BIM Supervisor 
และ BIM Advisor คือ Supervisor และ Advisor จะเป็นผู้แนะน าสนิค้า เมื่อใช้ดี ผู้บริโภคจะบอกตอ่ๆกนั 

 

 นายสิทธิศกัดิ์ ปยุอ๊อก ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ใน 1 ปี มีการประชุมก่ีครัง้ และมีเง่ือนไขในการจะจดัประชุม
อยา่งไร 

นางอภิญญา อฬุมุปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน  ชีแ้จงว่า ใน 1 ปี บริษัทมีการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 5 ครัง้ และ คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ครัง้ 

 
เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานในนามคณะกรรมการบริษัทกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่าน และกลา่วปิดประชุม

เวลา 15.15 น. 

                                                                                                       

                                                                                     
             ( นางมาลรัีตน์ ปลืม้จิตรชม )   
 กรรมการและประธานในที่ประชมุ 
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